

Số: *M4* / FPT-FCC
V/v: Kết quả hoạt động kinh doanh quý
1 năm 2015

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 1 NĂM 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần FPT xin báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 năm 2015 như sau:

Tập đoàn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong Quý 1 với doanh thu hợp nhất đạt 9.564 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 107% kế hoạch quý. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 645 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 425 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.235 đồng, tăng tương ứng 17% so với cùng kỳ.

Kết quả ấn tượng trên chủ yếu nhờ Khối Công nghệ và Khối phân phối – Bán lẻ. Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu 1.468 tỷ đồng trong quý 1, tăng 37% và LNTT đạt 158 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Khối Phân phối và Bán lẻ có doanh thu và LNTT tăng lần lượt 35% và 60%, đạt tương ứng 6.720 tỷ đồng và 208 tỷ đồng trong quý 1.

Toàn cầu hóa – một trong những định hướng quan trọng để đẩy mạnh tăng trưởng của tập đoàn trong tương lai – tiếp tục thu được kết quả khả quan với doanh thu quý 1 tăng 45% so với cùng kỳ, đạt 954 tỷ đồng (xấp xỉ 45 triệu USD).

Nhằm đẩy mạnh tăng trưởng từ thị trường toàn cầu, FPT đã bổ nhiệm nhiều lãnh đạo người nước ngoài, gồm: Giám đốc phụ trách Mua bán sáp nhập - ông Uwe Schlager (nguyên Giám đốc FPT Đức); Phó Giám đốc FPT tại Nhật - ông Hatakeyama Tsutomu (nguyên Giám đốc CNTT của Unilever và DHL Nhật Bản); Giám đốc Kinh doanh FPT USA – ông Malay Verma (nguyên Giám đốc toàn cầu phụ trách khối Thông tin Truyền thông của Wipro).

HOẠT ĐỘNG NỘI BẬT QUÝ 1 NĂM 2015

FPT ĐẠT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN 16%

Ngày 03/04/2015, Đại hội đồng Cổ đông thường niên FPT 2014 đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2015 với doanh thu tăng trưởng 13%, lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 16%, tương đương 39.600 tỷ đồng và 2.850 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghệ sẽ tiếp tục là mũi nhọn của toàn tập đoàn với kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 35%.

Đại hội cũng đã thông qua chính sách trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000VNĐ/cổ phiếu), căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Năm 2014, FPT trả cổ tức ở mức 35% trong đó cổ tức bằng tiền mặt là 20% (2.000 VNĐ/cổ phiếu) và 15% bằng cổ phiếu.

FPT BỎ NHIỆM NHIỀU NHÂN SỰ CẤP CAO

Hội đồng Quản trị FPT đã ban hành Nghị quyết 04.04 - 2015/NQ-HĐQT FPT, thông qua đề xuất miễn nhiệm bà Chu Thị Thanh Hà thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc FPT để tập trung vào công tác lãnh đạo và quản lý Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) trong vai trò Chủ tịch HĐQT công ty này. Bà Chu Thanh Hà đảm nhiệm vị trí Chủ tịch FPT Telecom từ năm 2012.

Chủ tịch HĐQT cũng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Uwe Schlarge (nguyên Giám đốc FPT Đức) vào vị trí Giám đốc M&A FPT và ông Hoàng Việt Hà (nguyên Giám đốc Điều hành – COO của Tập đoàn Bảo Việt) đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Điều hành FPT kể từ ngày 01/04/2015.

Trước đó, ĐHCĐ FPT đã thông qua việc bổ nhiệm chính thức 02 ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017, bao gồm ông Tomokazu Hamaguchi, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ thông tin Nhật Bản (JISA); và ông Dan E Khoo, hiện là Chủ tịch danh dự của Liên minh Công nghệ Thông tin và Dịch vụ Thế giới (WITSA). Hai thành viên mới này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho chiến lược toàn cầu hóa của tập đoàn, đặc biệt là hoạt động tại thị trường Nhật Bản và thị trường các nước đang phát triển.

KHAI GIẢNG LỚP BRSE ĐẦU TIÊN TẠI NHẬT BẢN

"Phát súng" đầu tiên trong chương trình đào tạo 10.000 BrSE (Kỹ sư cầu nối) của FPT đã được khai hỏa với việc 43 học viên tham dự lễ khai giảng tại Học viện Meros, Nhật Bản, vào ngày 06/04.

Đào tạo 10.000 BrSE giai đoạn 2014-2018 là một trong hai chiến lược quan trọng tại thị trường Nhật Bản được FPT công bố vào tháng 11/2014. Mục tiêu nhằm giúp FPT nói riêng và các công ty CNTT của Việt Nam nói chung có đủ khả năng tiếp nhận lượng công việc ủy thác dịch vụ CNTT (IT Outsourcing) từ Nhật Bản, đồng thời giúp các công ty Nhật Bản có thêm nguồn kỹ sư CNTT trẻ.

FPT ĐƯỢC CHÍNH PHỦ MỸ MỜI DỰ HỘI NGHỊ ĐẦU TƯ

FPT là một trong ba doanh nghiệp Việt Nam được chính phủ Mỹ mời tham dự Hội nghị đầu tư 2015 - SelectUSA Investment Summit 2015 - sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực đầu tư, trong 02 ngày 23-24/03 tại Washington D.C.

Được tổ chức hai năm một lần, đây là sự kiện lớn nhất của chính phủ Mỹ về việc kêu gọi, thúc đẩy đầu tư vào quốc gia này cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ của các cơ quan công quyền ở xứ cờ hoa, nhằm giúp các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Mỹ ngày càng thành công, tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ.

FPT GẶP GỠ 20 TẬP ĐOÀN LỚN TẠI DAVOS

FPT là một trong 3 đại diện của Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới 2014 (WEF). Hai đại diện còn lại là VinaCapital và VNG. Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình và Giám đốc FPT USA Bùi Hoàng Tùng, đại diện FPT, tham gia sự kiện này.

WEF là sự kiện thường niên, quy tụ các lãnh đạo doanh nghiệp, chính trị gia, tổ chức quốc tế và học giả nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. FPT trở thành thành viên sáng lập của WEF từ tháng 11/2011 và lần đầu xuất hiện tại diễn đàn này hồi tháng 1/2012.

FPT TIẾP TỤC LỘT TOP 100 NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHẦN MỀM TOÀN CẦU

Hiệp hội Các chuyên gia outsourcing chuyên nghiệp quốc tế (International Association of Outsourcing Professional - IAOP) vừa chính thức công bố FPT Software tiếp tục lọt vào Danh sách 100 nhà cung cấp dịch vụ outsourcing toàn cầu (The Global Outsourcing 100 Providers).

Đây là năm thứ 10 IAOP công bố danh sách này và là năm thứ hai liên tiếp FPT lọt vào bình chọn của IAOP. FPT cũng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất được vinh danh cùng các công ty tên tuổi khác trên thế giới như: Accenture, Capgemini, Unisys, Towers Watson, Transcosmos, Neusoft...

NGUYỄN LÃNH ĐẠO DHL, UNILEVER ĐÀU QUÂN CHO FPT JAPAN

FPT Japan vừa bổ nhiệm ông Hatakeyama Tsutomu, cựu lãnh đạo của DHL và Unilever Nhật Bản vào vị trí Phó Giám đốc FPT Nhật Bản.

Với kinh nghiệm của mình, ông Hatakeyama được kỳ vọng giúp FPT Software mở rộng thị trường ở các mảng như ERP, Cloud Computing, AMS.

Trước khi nhận nhiệm vụ này, ông Hatakeyama từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp nổi tiếng thế giới như Giám sát của Hitachi, Trợ lý giám đốc cho Philip Morris, Giám đốc IT của Levi Strauss, Giám đốc IT khu vực Bắc Á cho Unilever Nhật Bản và DHL.

FPT RETAIL TĂNG 37 CỬA HÀNG TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM

Mảng Bán lẻ của FPT ghi nhận kết quả ấn tượng trong quý 1 khi đạt mốc 200 cửa hàng trong tháng 4, tăng 37 cửa hàng so với đầu năm.

Kết thúc quý 1, FPT Retail đạt lợi nhuận 28 tỷ đồng, tăng 413% so với cùng kỳ năm ngoái.

FPT IS KÝ VÀ TRIỂN KHAI NHIỀU HỢP ĐỒNG QUAN TRỌNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Ngày 16/1, FPT IS đã chính thức khởi động dự án ERP cho United Paints Group (UPG) tại Myanmar. Với dự án này, UPG trở thành doanh nghiệp Myanmar đầu tiên ứng dụng giải pháp SAP All-in-one (SAP A1). Dự án sẽ được triển khai cho trụ sở chính, nhà máy, 5 chi nhánh ở Myanmar và một công ty con tại Singapore của UPG.

Bên cạnh đó, sau hơn 6 tháng triển khai, ngày 13/2, Công ty Hệ thống Thông tin GMC FPT (FPT IS GMC) đã nghiệm thu dự án Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bệnh viện lớn nhất tỉnh Đồng Nai với quy mô 1.000 giường và gần 3.000 lượt khám mỗi ngày.

Hiện tại, FPT.eHospital đã triển khai cho gần 100 bệnh viện trên cả nước, trong đó có những bệnh viện lớn, đầu ngành như: bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy, tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ...

FPT ONLINE HỢP TÁC VỚI HÃNG QUẢNG CÁO NHẬT – DAC

Vào tháng 2, FPT Online đã ký biên bản ghi nhớ với công ty quảng cáo số hàng đầu Nhật Bản - D.A.Consortium (DAC) với FPT Online về việc chuyển giao công nghệ và khả năng tìm hiểu đầu tư



Theo đó, hai bên sẽ tìm hiểu, đàm phán để tiến tới việc DAC chuyển giao một số công nghệ, góp phần xây dựng hệ sinh thái quảng cáo số cho đối tác Việt Nam. Bước đầu tiên của quá trình này là việc FPT Online tiếp nhận nền tảng quản lý dữ liệu người dùng (Data Management Platform - DMP), một trong những công nghệ tiên tiến của DAC.

FPT TELECOM TIẾP TỤC MỞ RỘNG VÙNG PHỦ

Ngày 31/3, FPT Telecom đã khai trương chi nhánh tại Ninh Bình, với trụ sở đặt tại số 195 Lê Đại Hành. Như vậy, FPT Telecom đã mở rộng vùng phủ tới 60/63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC

**CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



BUI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU

